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รายงานการประชุมสภาการศึกษา  
ครั้งที่ 4/๒๕๖7 

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖7 เวลา 15.00 น.  
ณ ห้องประชุมก าแหง  พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ควบคู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
ผู้มาประชุม 
 กรรมการโดยต าแหน่ง 
  1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลต ารวจเอก เพ่ิมพูน  ชิดชอบ)    ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ) กรรมการ 

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา) กรรมการ 
  4.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายยศพล  เวณุโกเศศ)  กรรมการ 
  5.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
  (นางปิยนุช  วุฒิสอน  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน) 
 6.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
  (นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน) 
  7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ 
 (นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน) 
  8. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ 
 (นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอ าไพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ แทน) 
  9. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
  (นางสาววราภรณ์  รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
       วิจัยและนวัตกรรม แทน) 
 10. ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
  (นางสาววารุณี  ลังกาพินธ์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน แทน) 
 11. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ 
 (นางสาวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
      และสังคม แทน) 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน 
12. นายบุญเลี้ยง  ไขษรศักดิ์ กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. นายนุชากร  มาศฉมาดล กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร  ลีลารัศมี กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น 
15. นางกัมเลช  มันจันดา กรรมการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง กรรมการ 
17. นายคมสัน  โพธิ์คง กรรมการ 
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18. นายชาติชาย  เกตุพรหม กรรมการ 
19. นายชัยยศ  อิ ่มสุวรรณ์ กรรมการ 
20. รองศาสตราจารย์ดนุวัศ  สาคริก กรรมการ 
21. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ 
22. นางสาวนิรมล  เมธีสวุกุล กรรมการ 
23. ศาสตราจารย์บังอร  เสรีรัตน์ กรรมการ 
๒4. นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร กรรมการ 
๒5. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร กรรมการ 
๒6. รองศาสตราจารย์ประมา  ศาสตระรุจิ กรรมการ 
27. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา กรรมการ 
28. นางปัทมา  วีระวานิช กรรมการ 
29. นายวิริยะ  รามสมภพ กรรมการ 
30. นายสกล  กิตติ์นิธิ กรรมการ 
31. นายสุรศักดิ์  มุกประดับ กรรมการ 
32. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี กรรมการ 
๓3. นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ กรรมการ 
๓4.  นายอดุลย์  พิมพ์ทอง กรรมการ 
๓5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  จิตต์เจริญ กรรมการ 
๓6. นายอ านาจ  วิชยานุวัติ กรรมการ 
๓7. เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์)    กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
  1. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ลาประชุม 
  2. พระพรหมวชิรวิมล (แสวง  ธมฺเมสโก) ลาประชุม 
  3. นายสมัย  เจริญช่าง ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธฤติ  ประสานสอน                                                               รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่    ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. นางสาวรุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์                   ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
4. นายเนติ  รัตนากร                                                   ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
5. นายวีระพงษ์  อู๋เจริญ      ผู้อ านวยการส านักประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางเพทาย  บุญมี        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7. นางนันทิชา  ไวยนพ                       ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
8. นางสาวศศิรัศม์  วีระไวทยะ                           ผู้อ านวยการส านักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
9. นางสาวช่อบุญ  จิรานุภาพ             ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

10. นางรุจิรา  สุนทรีรัตน์                                           ผู้อ านวยการกลุ่มงานจริยธรรม 
11. นางสาวกาญจนา  หงษ์รัตน์                 ผู้อ านวยการส านักกรอบคุณวุฒิแหิ งชาติ 
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12.  นางโชติกา  วรรณบุรี       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

                    ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา 
13.  นางสาวอุษา  คงสาย       นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

        ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
14.  นางสาวสุภาพร  เข่งสมุทร                              นักวิชาการศึกษาช านาญการ แทน 
                                                                     ผูอ้ านวยการส านักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
15.  เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา 1๕.๐0 น.  

รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมสภาการศึกษา คริ ้งที่ 4/2567 จัดขึ้น ณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ควบคู่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 
๓7 คน กรรมการลาประชุม จ านวน 3 คน (2 รูป 1 คน) รายงานรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมแทนกรรมการ
โดยต าแหน่ง และเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าสู่วาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลต ารวจเอก เพ่ิมพูน  ชิดชอบ) ประธานกรรมการ 
สภาการศึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการลงนามความร่วมมือ
ในครั้งนี้ถือเป็นมิติการด าเนินงานด้านการศึกษาที่เป็นการต่อยอดแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สานต่อการด าเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
นอกจากนั้น ได้มอบนโยบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติการศึกษา 3 เรื่อง โดยบางเรื่องกระทรวงศึกษาธ ิการได้เคย
ด าเนินการมาแล้วติ ้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาในอดีต คือเรื่อง 1 ทุน 1 อ าเภอ  เรื่องการจัดค่ายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจด าเนินการร่วมกับส านักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา และเรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยอาจซื้อลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ 
แล้วมาด าเนินการทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ซึ่งจะได้หาแนวทางการด าเนินงานในรายละเอียดต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
น าเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/๒๕๖7  
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖7 จ านวน 10 หน้า และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรอง
รายงานการประชุมภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
ไม่มีกรรมการแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพ่ือโปรดรับรองรายงาน 
การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 30 สิงหาคม 2567  

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖7 
โดยไม่แก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 

 แผนการด าเนินงานจัดท า (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
 นางโชติกา  วรรณบุรี   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและแผนการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสภาการศึกษา คริ ้งที่ 2/2566 ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอเรื่องการปรับปรุงและทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และที่ประชุม
มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ซึ่งมี นายอ านาจ  วิชยานุวัติ 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งได้
ด าเนินการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... พร้อมทั้งน าไปรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว 
และเพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับน าเสนอร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ต่อคณะรัฐมนตรีจึงได้น าร่างแผนการ
ศึกษาแห่งชาติฯ ไปหารือส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ สศช. มีข้อเสนอแนะ
ว่าควรปรับร่างแผนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการจัดท าแผนระดับที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาจึงน าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฯ เสนอต่อที่ประชุม 
สภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไป 
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึ งควรน านโยบายของรัฐบาลใหม่ รวมถึงนโยบาย 
ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันผนวกเข้ากับร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฯ ที่จะจัดท าใหม่ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงวางแผนการด าเนินงานจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ซึ่งช่วงเวลานี้อยู่ในช่วง
ของการทบทวนสภาวการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล และผลการติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติในช่วงปี 2565 - 2567 มาผนวกรวม และมีแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาทั่วประเทศ แล้วน าเสนอต่อสภาการศึกษา  
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 2568 และจะเสนอร่างแผนการศึกษาแห่งชาติฯ เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้ในช่วงเดือน เม.ย. 2568 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
โดยส านักนโยบายและแผนการศึกษาจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพ่ือโปรดรับทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบแผนการด าเนินงานจัดท า (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และเมื่อจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติฯ แล้วเสร็จ ให้เสนอต่อสภาการศึกษาตามแผนการด าเนินงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 (ร่าง) ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2567 – 2570  
 นางสาวรุ่งนภา  จิตรโรจนรักษ์  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  น าเสนอ  
(ร่าง) ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2567 – 2570 ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา มีสาระส าคัญดังนี้  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการจัดท าทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ 
ซ่ึงทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติพ.ศ. 2567 - 2570 มีเป้าหมาย 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้มีทิศทาง
และเป้าหมายการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ และ 2) เป็นแนวทางในการจัดท าวิจัยอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
เกิดพลังร่วมและตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ กระบวนการจัดท าทิศทางวิจัยฯ  
ใช้วิธีการ Foresight หรือการมองอนาคต ซึ่งเป็นวิธีการที่องค์กรระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
ให้การยอมรับ และใช้ในการท าวิจัยในเรื่องของอนาคต มีการด าเนินการในเรื่องการสแกนสัญญาณ การวิเคราะห์ 
Megatrend การตีความวิเคราะห์ Three Dimension การวิเคราะห์ Scenario และ Gap analysis โดยใน
กระบวนการ Foresight นี้มีผู้มีส่วนร่วมจากกลุ่มเด็กและเยาวชน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้ก าหนดนโยบาย 
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
 ข้อเสนอทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2567 – 2570 แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่ 1 การวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวคิด ระบบ โครงสร้าง และการจัดการศึกษาที่รองรับและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ข้อเสนอในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้รองรับ
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทุกมิติ ประเด็นการวิจัยหลัก คือ เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และการศึกษาเพ่ือสังคมสีเขียว ด้านที่ 2 การวิจัยเพ่ือก าหนดระบบการผลิตและพัฒนา
ทักษะก าลังคน ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งสู่การยกระดับผลิตภาพโดยรวมของประเทศ มีเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้/ข้อเสนอในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งบุคลากรที่เพียงพอในการ
ยกระดับผลิตภาพโดยรวมของประเทศ ประเด็นการวิจัยหลัก คือ การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ความเป็นพลเมือง
และพลโลก ด้านที่ 3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มุ่งสู่การเพ่ิม  
ขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้/ข้อเสนอในการพัฒนา 
การบริหารจัดการการศึกษาที่น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ ประเด็น 
การวิจัยหลัก คือ การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ า และประสิทธิภาพทางการศึกษา 
ด้านที่ 4 การวิจัยเพ่ือสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่สนับสนุนให้เกิดการศึกษาที่มีคุณภาพปราศจากความเหลื่อมล  า
และน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้/ข้อเสนอใหม่ที่เอ้ือต่อระบบนิเวศ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ประเด็นการวิจัยหลัก คือ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
และการศึกษา ซึ่งข้อเสนอทิศทางการวิจัยการศึกษาของชาติฯ ได้เสนอในส่วนของการให้ทุนวิจัย 2 ระดับ คือ 
การวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยในประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ ทั้งในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและกลุ่มผู้ปฏิบัติ 
นอกจากนิ ้น ข้อเสนอทิศทางการวิจัยการศึกษาของชาติฯ ได้เสนอเรื่องกลไกการสร้างผลลัพธ์ ซึ่งไม่ได้เป็นการเสนอ 
ให้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ แต่เสนอให้มีกลไกและแพลตฟอร์มในเรื่องการบูรณาการและประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยวิจัยและหน่วยให้ทุนวิจัย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการระดับพ้ืนที่หรือระดับ Ecosystem 
ให้เข้มแข็งเพ่ือพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศในระยะยาว รวมถึงเรื่องของการให้ข้อเสนอแนะในการน าสู่
การปฏิบัติ 
 ข้อเสนอทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2567 – 2570 ได้ผ่านการพิจารณา
ของอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมด้านการศึกษา ผ่านการสอบถาม
ความเห ็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดย สศช. ได้ให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 2-3 ประการ ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ปรับแก้ตามความเห็น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้พิจารณา ก่อนน ามาเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาในวันนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
โดยส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2567 – 2570 และให้ความเห็นชอบน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. การก าหนดช่วงเวลาทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2567 – 2570  
ควรปรับจาก พ.ศ. 2567 - 2570 เป็น พ.ศ. 2568 - 2570 
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 2. ควรระบุนิยามศัพท์เฉพาะเพ่ิมขึ้นเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การศึกษาที่มีคุณภาพ ความเสมอภาค-ลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนาทักษะที่จ าเป็น การพัฒนาทักษะใหม่  
การยกระดับทักษะเดิม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาการเรียนรู้ การศึกษาเพ่ือสังคมสีเขียว ความเป็นพลเมือง 
และพลโลก 
 3. ประเด็นการวิจัยที่ควรให้ความส าคัญเพ่ิมเติม อาทิ นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลง  
และการแก้ปัญหาคอขวดในระบบการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอ านาจทางการศึกษาหรือการปรับ
รูปแบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
 4. ประเด็นการศึกษาเพ่ือสังคมสีเขียว ควรให้ความส าคัญกับเรื่อง Green Skill (เนื่องจาก
เป็นเรื่องหลักที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง Green Workforce ที่น าไปสู่ Green Job ได้) รวมถึงเรื่อง Green 
Curriculum และกระบวนการศึกษาท่ีสร้างคนให้มี Green Culture  
 5. การวิจัยควรด าเนินการในลักษณะ Action Research ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
 6. กลไกการส่งเสริมการวิจัยของชาติ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับกลไกการให้ทุนของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) รวมทั้งรายละเอียดหรือการท าสัญญากับนักวิจัยเกี่ยวกับการให้ทุน 
สนับสนุนการวิจัย ไม่ควรท าสัญญาในช่วงปลายปีงบประมาณเนื่องจากจะท าให้เกิดปัญหาการบริหาร
งบประมาณ 
 7. ควรสื่อสารกับหน่วยปฏิบัติ โดยเฉพาะภายในกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสร้างการรับรู้และ
ความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในทางปฏิบัติด้านการวิจัยทางการศึกษา  
 เลขาธิการสภาการศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะน า
ความเห็นของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปปรับแก้ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติฯ และเมื่อทิศทาง 
การวิจัยทางการศึกษาของชาติฯ ผ่านความเห็นชอบแลิ ว สกศ. มีแนวทางการด าเนินงาน 3 ส่วน คือ  
1) การผลักดันเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัยโดยใช้ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติฯ เป็นกรอบในการให้ทุน 
2) การประสานเป็นเครือข่ายนักวิจัยของสภาวิจัยและของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 3) การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2568 

มติ ๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐  
โดยให้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขทิศทางการวิจัยฯ  
ให้สมบูรณม์ากยิ่งขึ้น  
 2. เมื่อปรับปรุงทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ แล้วเสร็จ  
ให้แจ้งเวียนใน Group Line สภาการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 4.2 แผนปฏิบัติการด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทย
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (พ.ศ. 2568 – 2570) 
 นายวีระพงษ์  อู๋เจริญ  ผู้อ านวยการส านักประเมินผลการจัดการศึกษา น าเสนอแผนปฏิบัติการ
ด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล 
(พ.ศ. 2568 – 2570) ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา มีสาระส าคัญดังนี้  



๗ 
 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศทั้งในส่วนของ PISA , IMD , WEF ซึ่งทุกเรื่องมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยบูรณาการการท างานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดให้ตัวชี้วัด IMD และ PISA เป็นตัวชี้วัดการประเมิน 
ส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยก าหนดให้การยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
(PISA) เป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล (พ.ศ. 2568 – 2570) โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือยกระดับคุณภาพและ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาสู่ความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล 2) เพ่ือขับเคลื่อนกลไกในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะทางการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมโลกใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีเป้าหมาย 
การด าเนินงานที่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ประการ คือ 1) ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ทางการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล และ 2) ผู้เรียนไทยมีทักษะและความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล
เพ่ิมมากขึ้น มีตัวชี้วัดส าคัญ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ผลการจัดอันดับ IMD ด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ 
ที่ 40 ภายในปี 2570 (ก าหนดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้) และ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมิน PISA ไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชา ในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 ภายในปี 2570 (ก าหนดตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13)  
 แผนปฏิบัติการด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทย
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (พ.ศ. 2568 – 2570) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  39 กิจกรรม  
13 หน่วยงานหลักที่ต้องด าเนินการทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระดับสากล มีตัวชี้วัดส าคัญในเรื่องอัตราการไม่รู้หนังสือ 
และตัวชี้วัดอัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับสากลแล้วประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ า  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม
โลกใหม่ มีตัวชี้วัดส าคัญในเรื่องผลการประเมิน PISA และความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่ง IMD จะใช้ 
ผลคะแนน TOEFL เป็นตัววัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนระบบนิเวศและบูรณาการระบบฐานข้อมูล 
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศ มีตัวชี้วัดส าคัญคือ อัตราส่วน
ครูต่อนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และการจัดท าระบบฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
ในระดับสากล มีตัวชี้วัดส าคัญคือ การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทย และผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ Survey Data ซ่ึงหากมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ดีก็จะท าให้ผู้ประกอบการ
มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ขอน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐) 
และขอความเห็นชอบให้เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา และมอบหมายให้
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. ควรก าหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน
ทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ถึงปี พ.ศ. 2573 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. การพัฒนาในเรื่องของการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไม่ใช่
ภารกิจของภาครัฐเท่านิ ้น ควรมีแผนในการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 3. ควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจของ 13 หน่วยงานหลักที่ต้องร่วมด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการฯ และมีกลไกการด าเนินงานที่จะท าให้ทั้ง 13 หน่วยงานหลักร่วมรับผิดชอบในแต่ละ
ตัวชี้วัด 
 4. ควรระบุโครงการส าคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ท า MOU กับส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาในเรื่องขีดความสามารถทางการแข่งขันทางด้านดิจิทัล และได้ขับเคลื่อนการด าเนินการแล้ว  
ซึ่งการด าเนินการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่มีคุณภาพระดับชาติเป็นที่น่าเชื่อถือต่อ IMD 
ส าหรับน าไปใช้ในการค านวณค่าตัวชี้วัด ดังนั้นการจัดส่งข้อมูลให้ IMD จึงเป็นเรื่องส าคัญ 
 6. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้หารือเรื่องแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐) 
ไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจาก
แผนปฏิบัติการฯ ไม่ได้มีกฎหมายให้จัดท า ประกอบกับ สกศ. อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  
จึงควรน าแผนปฏิบัติการฯ ไปผนวกรวมไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 7. แผนปฏิบัติการฯ ควรเน้นเรื่องการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาระบบการกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เด็กยากจนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนิ ้นควรเน้นเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเด็กในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเด็กในโรงเรียนขยายโอกาส  เนื่องจาก
ผลการประเมินการวัดผลการศึกษามีคะแนนค่อนข้างต่ า 
 8. แผนปฏิบัติการฯ มี 13 หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ แต่ในเอกสารรายงานการด าเนินการ
มิ  22 หน่วยงาน จึงไม่ชัดเจนว่าในแผนปฏิบัติการฯ ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และในการ
ด าเนินการควรมีการท า MOU กับทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จ จะท าให้เกิดประโยชน์และมีความส าเร็จในการด าเนินงานมากขึ้น  
 9. การจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
เนื่องจากมีภารกิจรับผิดชอบตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กที่มีจ านวนกว่า 20,000 ศูนย์ รวมถึงการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
 10. แผนการด าเนินงานในช่องสุดท้าย “หน่วยงานที่รับผิดชอบ” ไม่ปรากฏกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการระบุเฉพาะหน่วยงานหลัก 
หรือไม่มีภารกิจของ อว. ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือข้อมูลตกหล่นไป โดยในประเด็นนี้ กระทรวง อว. มีความเห็น
ว่าสามารถร่วมด าเนินการในกิจกรรมไดห้ลายกิจกรรม เช่น การ Up-skill Re-skill เป็นต้น และในช่องกิจกรรม
ข้อ 5.4 ขอให้ตรวจสอบชื่อกิจกรรมให้ชัดเจน  
 11. ควรถอดบทเรียนความส าเร็จจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ประสบความส าเร็จในเรื่อง 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนตามจุดเน้นของการประเมิน PISA โดยระบุรายละเอียดว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามา
ช่วย สพฐ. และด าเนินการในเรื่องใดบ้าง  



๙ 
 
 เลขาธิการสภาการศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เรื่องการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้ง  
13 หน่วยงาน สกศ. จะไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ส าหรับระยะเวลาของ
แผนปฏิบัติการฯ สกศ. จัดท าให้มีความกระชับในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) เนื่องจากจะต้อง
ด าเนินการตามแผนฯ อย่างรวดเร็วเพ่ือให้ตอบสนองตัวชี้วัด “ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการ
ประเมิน PISA ไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชา ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8” ซึ่งจะมีการทดสอบ 
PISA ในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) และตอบสนองตัวชี้วัด “ผลการจัดอันดับ IMD ด้านการศึกษาอยู่ในอันดับ
ที่ 40 ภายในปี 2570” จึงต้องการที่จะเร่งด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการฯ และในภายหลัง 
หากประสงคป์รับปรุงแผนสามารถน ามาทบทวนได้ในปีต่อ ๆ ไป 

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน
ทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐) ตามที่ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาเสนอ โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการฯ และจัดท ารายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 4.3 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) : สู่การเป็นองค์กรแห่งคลังปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 นายธีรพจน์  ค ารณฤทธิศร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักอ านวยการ  
น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) : 
สู่การเป็นองค์กรแห่งคลังปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อที่ประชุมสภาการศึกษา มีสาระส าคัญดังนี้  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขับเคลื่อนงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันมากว่า 
2 ปี แต่มีผลกระทบที่ท าให้ส านักงานฯ ต้องปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ คือ 1) สกศ. เป็นหน่วยงานที่เป็น
ความคาดหวังในการเป็นเสาหลักและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการในการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ด้วยองค์ความรู้ 2) สกศ. เป็นหน่วยงานที่เป็นความคาดหวังในการเป็นผู้น าการบูรณาการขับเคลื่อนการท างาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 3) การท างานที่ตอบโจทย์และเกิดผลกระทบตามนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างชันเจน ส านักงานฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร ที่น าไปสู่วิสัยทัศน์ “องค์กรคลังปัญญา ขับเคลื่อนการศึกษาประเทศด้วยองค์ความรู้”  
 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) : สู่การเป็นองค์กรแห่งคลังปัญญาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศ  ประกอบด้วย  
3 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและมาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงกับนานาชาติ มีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ 1) พัฒนากลไกการติดตามและประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาการศึกษาของประเทศเทียบเคียงกับนานาชาติ  2) พัฒนากรอบนโยบาย ทิศทาง และ 
ข้อริเริ่มใหม่ ต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับยุทธศาสตร์ (เป็นประเด็นที่เพ่ิมข้ึนในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
เนื่องจากมีความคาดหวังจากผลลัพธ์ใหม่ ๆ ดังนั้น สกศ. จึงต้องมีการปรับนโยบาย ผลิตข้อริเริ่มใหม่ ๆ และ
เปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา) 3) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ และแนวปฏิบัติ
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการศึกษา และ 4) ขับเคลื่อนแผนอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดผลที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย แผนขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับองค์กรให้คล่องตัว มีสมรรถนะสูง  
เป็นองค์กรคลังปัญญา แหล่งความรู้สมัยใหม่และข้อมูลเชิงลึกด้านการศึกษาของประเทศ มีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ 
1) ยกระดับระบบการท างานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล การใช้ข้อมูล
ในการตัดสินใจ 2) ยกระดับระบบฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ อาทิ ผลการศึกษา/ผลการวิจัย  



๑๐ 
 
ที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน
แผนที่ สกศ. รับผิดชอบ ให้มีรายงานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้ AI 3) สร้างบุคลากรมืออาชีพ 
ในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่มุ่งหวัง 4) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกศ. 
ให้ตรงตามเกณฑ์และมาตรฐานภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ 5) ปรับภูมิทัศน์ส านักงานฯ และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดท าองค์ความรู้และนโยบายด้านการศึกษา  (ปรับปรุงพ้ืนที่ส าหรับ  
Co-Working Space) และ 6) พลิกโฉมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ เป็นการท างานเชิงรุกรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการและขับเคลื่อนการท างานร่วมกับเครือข่าย
การศึกษาและสาธารณะ มีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ 1) ผลักดันและหนุนเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาสู่ประเด็น
หลักของการพัฒนาในวงกว้าง 2) สื่อสารและสนับสนุนการใช้ประโยน์จากงานวิจัยและสื่อสาธารณะ  และ  
3) เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเครือข่ายวิชาการเพ่ือหนุนเสริมประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยส านักอ านวยการ ขอน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) : สู่การเป็นองค์กรแห่งคลังปัญญาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาการศึกษา 
ของประเทศเทียบเคียงกับนานาชาติ ควรเพิ่มเรื่องการพยากรณ์ทิศทางการศึกษาในอนาคต และเป้าประสงค์ที่ 
1.4 ควรเพิ ่มเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 เลขาธิการสภาการศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นอกจากเรื่องที่กรรมการเห็นควรให้เพ่ิมเติมแล้ว 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะเพ่ิมเติมในเรื่องระบบธนาคารหน่วยกิตและ เรื่องการแก้ไขปัญหา 
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพ่ือให้ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มากขึ้น   

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) : สู่การเป็นองค์กรแห่งคลังปัญญาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศ  
โดยให้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
มากยิ่งขึ้น และเมื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีฯ แล้วเสร็จให้แจ้งคณะกรรมการสภาการศึกษาทราบ 

 
 4.4 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ 
 นางสาวช่อบุญ  จิรานุภาพ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา น าเสนอ  
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา  
มีสาระส าคัญดังนี ้
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดท ายุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ เนื่องจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้รายงานข้อมูล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่ามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา จ านวน 1.02 ล้านคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ 
มีการติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบ แต่การรายงานตัวเลขยังไม่ตรงกัน ขาดการท างานหรือการบูรณาการ
ข้อมูลเชื่อมโยงกัน สกศ. ในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ เพ่ือติดตามเด็ก
และลดจ านวนเด็กหลุดออกจากระบบให้กลายเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2570 มีเป้าหมายในการติดตาม 
เด็กสัญชาติไทยที่อยู่ชั้น ป.1 - ม.3 ที่หลุดออกจากระบบไปแล้ว ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ภายในปี  
พ.ศ. 2568 และมีระบบสารสนเทศเพ่ือป้องกัน ค้นหา ติดตาม และดูแลช่วยเหลือเด็กสัญชาติไทยที่อยู่ชั้น  
ป.1 - ม.3 ที่หลุดออกจากระบบไปแล้ว ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  



๑๑ 
 
 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ระยะเร่งด่วน) ค้นหาและติดตามเด็กหลุดออกนอกระบบ  โดยติดตามเด็ก 
ที่ได้รับรายงานว่าหลุดออกจากระบบให้กลับมาเข้ารับการศึกษา หรือตามตัวให้เจอว่าอยู่ที่ใดและมีปัญหาอะไร 
ในการที่จะกลับเข้ามาเรียนต่อ หรือถ้าเด็กที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ จะมีระบบการพัฒนาและส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่ดูแลเด็กเหล่านี้ต่อไป มาตรการที่ก าหนดไว้ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลเด็กหลุดออก  
นอกระบบที่ยังคงเหลือจากที่ด าเนินการไปแล้ว และมาตรการที่ 2 ค้นหา ติดตาม และน ากลับ/ส่งต่อ เข้าสู่
ระบบการศึกษาและรายงานปัญหา หากไม่สามารถน ากลับเข้าสู่ระบบได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ระยะยาว) พัฒนามาตรการแก้ปัญหา Zero Dropout เชิงระบบ มาตรการ
ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบ
ค้นหาและแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบ มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบน ากลับและส่งต่อเด็กที่ไม่ได้รับ
การศึกษาเข้าสู่ระบบ มาตรการที่ 4 พัฒนาระบบติดตามและดูแลช่วยเหลือเด็กหลุดออกนอกระบบ และ
มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการจากทุกหน่วยงาน 
เพ่ือให้ทราบข้อมูลเดิ กที่หลุดออกนอกระบบที่แท้จริง และหาแนวทางในการแก้ปัญหาเด็กที่ยังหลุดออกนอกระบบ) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ระยะยาว) พัฒนากลไกสนับสนุนการแก้ปัญหา Zero Dropout เชิงระบบ 
มาตรการที่ก าหนดไว้ ได้แก่ มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบติดตามผู้เรียนรายบุคคล (Student Tracking System) 
โดยมีข้อมูลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียน เป็นการติดตามเด็กทุกคนว่ามีพัฒนาการและได้รับการศึกษาอย่างไร 
หากมีเด็กหลุดออกนอกระบบจะสามารถติดตามได้ทันที มาตรการที่ 2 เชื่อมโยงข้อมูลเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐ 
เพ่ือตรวจสอบสวัสดิการและรับสิทธิด้านการศึกษา โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูล และมาตรการที่ 3 สร้างเครือข่ายเชิงพ้ืนที่เพ่ือรายงานข้อมูลด้านการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่จัดการศึกษา 12 กระทรวงเพ่ือติดตามและเฝ้าระวังเด็กไม่ให้หลุดออกนอกระบบการศึกษา 
 ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าร่างค าสิ ่งแต่งติ ้งคณะท างานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ โดยมีองค์ประกอบ 19 คน 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะท างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน 
เป็นคณะท างาน (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้  เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) เลขาธิการ
สภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการ 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สกศ.  และผู้อ านวยการ
ส านักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. เพ่ือให้คณะท างานบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันตามยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยส านัก
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้  



๑๒ 
 
 1. ข้อสังเกตเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบ ประเด็นการเสนอให้มี
การแก้ไขกฎหมาย ซึ่ง (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อยู่ในกระบวนการตราเป็นกฎหมาย 
ซึ่งมีการก าหนดเรื่องการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นไว้แล้ว ดังนั้นกฎหมายที่มีปัญหาอาจเป็นกฎหมาย 
ฉบับอ่ืน ๆ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ควรปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น หรือมาตรการ 
ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้น เด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาจ านวนหนึ่งยังอยู่ในสถานพินิจ ดังนั้น 
จึงต้องมีมาตรการรองรับเด็กให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเป็นกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็ก กระทรวงยุติธรรม และต้องมีหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาในสถานพินิจเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
ของเด็กกลุ่มนี ้
 2. ควรเพ่ิมค าขยายความของค าว่า “กลไกในระดับพ้ืนที่” เนื่องจากเป็นประเด็นส าคัญ 
แต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน เช่น วิธีการสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน เป็นต้น  
 3. หัวข้อนิยามและความหมาย หน้า ๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ควรเพ่ิมนิยามเกี่ยวกับกลุ่มของเด็ก 
ว่ามีกลุ่มใดบ้าง และย้ายไปไว้ด้านบนเพ่ือให้เห็นกรอบการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น 
 4. เรื่องสภาพปัญหามีประเด็นที่ยังไม่ได้กล่าวถึง อาทิ เด็กท้องวัยใส เด็กถูกล่อลวง เด็กที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความผิด เช่น ติดยาเสพติด ก่ออาชญากรรม เป็นต้น ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน  
เพ่ือสะท้อนวิธีการแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน นอกจากนี้  ยังมีเด็กหลุดอยู่ในระบบการศึกษา คือเด็กที่อยู่ใน
โรงเรียนแต่หลุดจากการส ารวจ อาทิ เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ๙ ประเภท เมื่อมีการส ารวจข้อมูล
ผู้เรียน เด็กกลุ่มนี้มีรายชื่อและสามารถระบุตัวตนได้ แต่เมื่อถึงข้ันตอน IDP Plan (แนวทางในการพัฒนาตนเอง) 
เด็กกลุ่มนี้ ไม่ได้รับการพัฒนาเชิงคุณภาพ จึงควรเพ่ิมเติมเรื่องเด็กหลุดอยู่ ในระบบการศึกษาเข้าไป 
ในยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 
 5. การขับเคลื่อนร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ได้มีการ
จัดท า MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๑ หน่วยงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU และมีการมอบหมายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้พัฒนาแพลตฟอร์ม
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อติดตามเด็กหลุดออกนอกระบบแล้ว  
 6. ควรมีรางวัลเชิงบวกให้กับหน่วยงาน/องค์กรที่ประสบความส าเร็จ ในการแก้ไขปัญหา
เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท าความดีมากยิ่งข้ึน 
 7. กลไกเชิงป้องกัน ในร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 
มีระบบติดตามดูแล แต่เป็นการติดตามดูแลกลุ่มเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ควรเพ่ิมกลไกการป้องกัน
โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่อยู่ในระบบ จะสามารถช่วยลดจ านวนเด็กหลุดออกจาก
ระบบการศกึษาในอนาคตได้ 
 8. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แต่ยุทธศาสตร์ฯ ระยะยาว ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ขาดยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ฯ ระยะเร่งด่วน ขาดเรื่องการติดตามดูแลภายหลังจากที่น าเด็กกลับเข้าสู่ระบบ ควรน า 
เข้ามาก าหนดเป็นมาตรการที่ ๓ ของระยะเร่งด่วน 
 ๙. กระทรวงมหาดไทยมีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 
โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ 
(Thailand Zero Dropout) ระดับชาติ เมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานในหลายมิติ โดยในส่วนของการด าเนินการของกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



๑๓ 
 
ได้ลงนามหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) เพ่ือให้รับทราบ
นโยบายและเร่งด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยการบูรณาการร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  หากจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วเสร็จและส่งผ่านกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะสามารถด าเนินการขับเคลื่อนงาน  
ในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการการท างานเชิงพ้ืนที่กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ส่วนกลางทีก่ าหนดไว้ 
 ๑๐. ประธานกรรมการสภาการศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออก
จากระบบการศึกษาว่า การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็นนโยบายส าคัญที่ได้รับการด าเนินงาน
มาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมา และยังคงด าเนินงานต่อเนื่องในรัฐบาลปัจจุบัน โดยกระทรวงศึกษาธิการใช้แนวทาง 
การบูรณาการผ่านคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นกลไกหลัก  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ซึ่งได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือดูแลการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลัก เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนและเพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และอาจเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะท างานในการ
มอบหมายหน่วยงานหรือบุคคลในการด าเนินการแทนคณะท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน ส าหรับมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา เน้นกระบวนการ "๑) ป้องกัน 
๒) ค้นหาและแก้ไข ๓) น ากลับและส่งต่อ และ ๔) ติดตามและดูแล" ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการจัดการปัญหา 
กรณีที่เด็กไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบได้ อาทิ เด็กที่ไปบวชเป็นสามเณร ไปต่างประเทศ หรืออยู่ในสถานพินิจ 
จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เหมาะสม เช่น กรมส่งเสริมการเรียนรู้  (สกร.) ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบ เป็นต้น 
การบูรณาการการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่จะมีกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและ 
มีบทบาทหลักในการบูรณาการระดับจังหวัด และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ ท าหน้าที่เป็น 
ฝ่ายเลขานุการในการประสานงาน การด าเนินงานนี้มุ่งหวังให้โรงเรียนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ช่วยติดตามเด็กในพ้ืนที่ของตนเอง พร้อมทั้งแก้ไขและส่งต่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  นโยบายเร่งด่วน 
ในปัจจุบันเน้นการดูแลเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยให้ความส าคัญกับเด็กสัญชาติไทยที่อยู่ในช่วงการศึกษา
ภาคบังคับ (ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓) เป็นล าดับแรก เนื่องจากเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ด าเนินการทันทีในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
 ๑๑. กรรมการมีข้อสังเกตว่า องค์ประกอบของคณะท างาน ควรมีผู้แทนจากกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กด้วยหรือไม่ ในกรณีนี้ประธานกรรมการสภาการศึกษาชี้แจงว่า ผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าวอาจไม่
จ าเป็นต้องเป็นคณะท างาน เนื่องจากได้เพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะท างานในการมอบหมายหน่วยงานหรือ
บุคคลในการด าเนินการแทนคณะท างานแล้ว อาจมีการมอบหมายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กด าเนินการแทน
คณะท างานในภายหลัง  

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 
เชิงระบบ โดยให้น าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ฯ  
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และปรับปรุงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กหลุด
ออกจากระบบการศึกษาเชิงระบบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสภาการศึกษา แล้ว เสนอต่อประธาน
กรรมการสภาการศึกษาเพ่ือพิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

 



๑๔ 
 
 4.5 (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 นายเนติ รัตนากร ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา น าเสนอ  (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา มีสาระส าคัญดังนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการได้รับแจ้งการส่งคืนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
จากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๗๒๘ ลงวันที่  
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ฉบับเรื่องเสร็จที่ 660/2564 เพ่ือพิจารณาทบทวนประเด็นความเห็นและข้อเสนอแนะ
บางประการเพ่ิมเติม ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักประสานหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับดังกล่าว และรายงานความคืบหน้า 
เป็นระยะ จ านวน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การก าหนดสาระส าคัญในร่างพระราชบัญญัติการศึกษา 
ฉบับดังกล่าวยังมีเนื้อหาบางประการไม่สอดคล้องกับ มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ อาทิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
๒) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยขาดคว ามยืดหยุ่น  
๓) การก าหนดหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่พัฒนาผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ควรก าหนดให้มีความชัดเจน ๔) การยกเว้น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าให้ไม่อาจควบคุมและ
ก ากับดูแลให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๕) การส่งเสริมหน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียม  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์ การเงินและงบประมาณ  
และการบริหารงานบุคคล และ ๖) การก าหนดโครงสร้าง ภารกิจ กลไกการบริหารงาน การก าหนดต าแหน่ง
และกรอบอัตราก าลังของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรเน้นหลักการ  
บูรณาการการท างาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการลดความซ้ าซ้อนของภารกิจ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้การด าเนินการดังนี้ ในเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗ 
มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน ๔ ครั้ง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นเข้าร่วมการประชุม
เพ่ือร่วมกันหารือและพิจารณาทบทวนความเห็น และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ 
ได้รับการแจ้งจากส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอให้เร่งรัดการด าเนินการในเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมทั้งเสนอเรื่องต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
มีด าริให้น าเรื่องเสนอต่อสภาการศึกษา โดยให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายพิจารณาผลการรับฟัง
ความคิดเห็นใน ๖ ประเด็น และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายได้พิจารณาเสนอแนวทางในการ
ขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒ แนวทางได้แก่ ทางเลือกที่ ๑ มอบให้ฝ่ายเลขานุการ
เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๔ พร้อมข้อวิเคราะห์และข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรายงานผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นทั้งหมดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เสนอ 
โดยภาคส่วนต่าง ๆ  ซึ่งสามารถน าประเด็นต่าง ๆ  เหล่านี้ไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาเพ่ือพิจารณา
ร่างกฎหมาย โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการตรา
กฎหมายได้ทันต่อสมัยประชุมรัฐสภา ทางเลือกที่ ๒ มอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๔ 



๑๕ 
 
พร้อมทั้งด าเนินการตามรัฐธรรมนญมาตรา ๗๗ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รวบรวมความคิดเห็นและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และน าเสนอ 
(ร่าง) ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามกระบวนการ  
ของกฎหมายต่อไป 

 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมาย 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันมีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  
จนถึงปัจจุบันมีการประกาศใช้มาแล้ว ๒๕ ปี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาขึ้น โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
ด้านการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ซึ่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยได้ผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี 
และคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ตามเรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๔ มีการเสนอร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวไปในชั้น
ของคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมาย แต่ยังไม่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ของสภาผู้แทนราษฎร จนกระท่ังมีการเลือกตั้งและจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่ส าคัญ จึงมีทางเลือกเพ่ือให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณา ๒ ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ ๑ ผลักดันให้
มีการน าร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เสนอให้คณะรัฐมนตรี  และ
เสนอต่อสภาเ พ่ือพิจารณา อีกครั้ ง  โดยให้น าประเด็นข้อสั ง เกตจากการรับฟังความคิดเห็น เสนอ 
ในชั้นกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา จะท าให้กฎหมายนี้สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ภายใน ๑ - ๒ เดือน
นับจากนี้ ทางเลือกที่ ๒ ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  โดยเริ่มจากกระบวนการ
การรับความเห็นประชาชนเพ่ือน ามาปรับปรุงร่างกฎหมาย แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาเสนอไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเสนอไปยังสภา ซึ่งอาจใช้เวลาในการด าเนินงานหลายเดือน ดังนั้น  
หากคณะกรรมการสภาการศึกษาสามารถรับหลักการของร่างกฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้วได้ ควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้เสนอเข้าสู่สภา โดยรับประเด็นข้อสังเกตและความคิดเห็นต่าง ๆ  
ไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ จึงขอชี้แจงประเด็นที่ข้อเป็นข้อวิเคราะห์จากคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านกฎหมาย เพ่ือน ามาเป็นข้อพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจของคณะกรรมการสภาการศึกษา 
 การพิจารณา 
 ที่ประชุมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้  
 กรรมการเห็นสมควรพิจารณาทางเลือกที่ ๑ ตามที่ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านกฎหมายเสนอ และเห็นด้วยกับการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... . เข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมายต่อไป เนื่องจากการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาผ่านมานานพอสมควร  
และในท้ายทีสุ่ดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา เพราะ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภา 
คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นอกจากนั้น กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีความชอบธรรมและเป็นร่างกฎหมาย
ที่มีการด าเนินการด้วยกระบวนการครบถ้วน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ผ่านการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล) ได้มีข้อสั่งการให้พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใน ๖ ประเด็น และส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นครบทั้ง ๖ ประเด็นแล้ว จึงเห็นควรให้น าข้อมูล 
ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นแนบไปกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และเสนอ 
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ตามกระบวนการทางกฎหมายที่ด าเนินการผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ผ่านไปยังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไป เพ่ือให้ทันต่อสมัยประชุมรัฐสภา  

มติ ที่ประชุมพิจารณาเลือกทางเลือกท่ี 1  
 ทางเลือกที่ ๑ มอบให้ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ฉบับที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๔ พร้อมข้อวิเคราะห์และ
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
การศึกษาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้
ไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมาย โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อด าเนินการตามกระบวนการตรากฎหมายได้ทันต่อสมัยประชุมรัฐสภา 

 
 4.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 นายวีระพงษ์  อู๋เจริญ  ผู้อ านวยการส านักประเมินผลการจัดการศึกษา น าเสนอสรุปผล 
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในระยะ 5 ปีแรก
ของแผน (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา มีสาระส าคัญดังนี้ 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ด าเนินการเรื่องการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567  
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล  
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งเรื่องคืน เพ่ือให้ยืนยันว่าจะยังคงเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาเพ่ือลงมติอีกครั้งหนึ่ง
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยส านักประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการ  
สภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบน าสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ไปด าเนินการ และ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ตามแบบฟอร์มหรือแพลตฟอร์ม 
ที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก าหนด ภายในวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี 

มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ตามแบบฟอร์มหรือแพลตฟอร์มที่ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาก าหนด ภายในวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ   

 5.1 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา   
 5.2 สรุปผลการประชุมสภาการศึกษานานาชาติ เรื่อง ความสามารถทางการแข่งขันทางการ

ศึกษาในสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนไป (International Education Council Seminar on Education 
Competitiveness in a Global Changing Environment)  
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 5.3 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา (Education Policy Committee: EDPC) 
แห่งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation 
and Development: OECD) ครั้งที่ 36  

 5 .4  ก า ร ป ร ะชุ ม  Thailand International Conference on Education Research 
(ThaiCER) 2025 : The Education for the Future 

 5.5 การด าเนินงานตามมติสภาการศึกษา  
 เลขาธิการสภาการศึกษาน าเสนอระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ ในภาพรวมโดยสรุป 
ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา มีสาระส าคัญดังนี ้ 
 วาระที่ 5.1 ภายหลังที่คณะกรรมการสภาการศึกษา มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและ
ส านึกสาธารณะ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานมากพอสมควร ทั้งการชี้แจงแผนปฏิบัติการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายได้รับทราบ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ภายหลังที่เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามเป้าหมายทิศทางที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
 วาระที่ 5.2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาการศึกษา
นานาชาติ เรื่องความสามารถทางการแข่งขันด้านการศึกษาในสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในช่วงเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการระดมสมองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีผลกระทบจาก Climate Change 
และได้จัดท าสรุปผลการประชุมเป็นข้อสรุปที่สามารถน าไปสู่การขับเคลื่อนต่อไปได้  
 วาระท่ี 5.3 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การศึกษา EDPC ภายใต้องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งประเทศไทยก าลังเตรียม
เข้าเป็นสมาชิกของ OECD โดยคณะกรรมการ EDPC เป็นคณะกรรมการที่ด าเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา อาทิ PISA การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ท าให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของประเทศไทย
ที่จะเข้าร่วมใน OECD และสามารถน ากระบวนการของ OECD มาสู่กระบวนการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
 วาระที่ 5.4 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเตรียมการจัดประชุม Thailand International 
Conference on Education Research (ThaiCER) 2025 : The Education for the Future ในระหว่างวันที่ 
7-8 สิงหาคม 2568 เพ่ือเป็นเวทีกลางในการเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา ขณะนี้อยู่ ระหว่าง 
การประสานงานกับหลาย ๆ ประเทศในการเข้าร่วมน าแนวคิดงานวิจัยมาร่วมเผยแพร่ในเวทีดังกล่าว และ 
ขอเรียนเชิญกรรมการสภาการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุม 
 วาระท่ี 5.5 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบัน 
เมื่อวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ 
สภาการศึกษา จ านวน 17 เรื่อง ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 11 เรื่อง มีเรื่องที่ ได้น าเสนอในวันนี้ 5 เรื่อง 
ได้แก่ 1) แผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก 2) การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 3) แนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2560 – 2564) 5) แนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับ 
ผลการทดสอบ PISA และมีเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง คือ ดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประเทศไทย และจะน ามาเสนอในการประชุมคริ ้งต่อไป 

มติ    ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระท่ี ๕.๑ - ๕.๕ 



๑๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1 การรับรองมติการประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี 4/2567 
 กรรมการเสนอให้มีการรับรองมติการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่  
13 ธันวาคม 2567 โดยไม่ต้องรอการรับรองรายงานการประชุม เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

มติ  ที่ประชุมรับรองมติการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567  
  
 6.2 เรื่องที่กรรมการเสนอให้น ามาเข้าสู่การประชุมสภาการศึกษา 
  1) ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลก  
2) รายงานสภาวะการศึกษาไทย  3) การแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 6.3 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  

  การประชุมครั้งต่อ ๆ ไป ประธานกรรมการสภาการศึกษามอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท า
เอกสารประกอบวาระการประชุมและแจ้งเวียนให้กรรมการสภาการศึกษาได้ศึกษาและแสดงความคิดเห็น
ล่วงหน้า แล้วน าความเห็นของกรรมการมาเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการประชุม 
  เลขาธิการสภาการศึกษาแจ้งก าหนดการประชุมในปี พ.ศ. 2568 ให้กรรมการได้รับทราบดังนี้ 
การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 
2/2568 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2568 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 
2568 และการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2568 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 

มติ ที่ประชุมรับทราบก าหนดการประชุม 
- การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 
- การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 2/2568 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 
- การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2568 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 
- การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2568 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 

 
เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
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